

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 02-241 1184 , 086-476 9288 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1356 ราคา 10.00 บาท

“ประยุทธ์” ห่วงภัยแล้งรุนแรงพร้อมเตรียมรับมือหาแหล่งน้ำสำรอง ส่งเสริมปลูกพืชพลังงาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศว่า ตนคิดว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อาจจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา แม่น้ำสายหลักหลายสายก็แห้ง หลายสายก็มีน้ำทะเลเข้ามาล้นขึ้น อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติ ซึ่งแม่น้ำก็มาจากน้ำฝนที่จะปลักน้ำเค็มออกไปข้างนอก และเราทราบกันดีว่าฝนตกน้อย นี่คือน้ำของเราที่เราไม่มีมากกว่าปัญหาอื่น และเราต้องแก้ ขอให้ทำความเข้าใจด้วยว่าปัญหาอะไรที่เราต้องแก้ ทำอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้ เราต้องปรับตัวกันพอสมควร เกษตรกรก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าอะไรมันปลูกไม่ได้ รัฐบาลก็จะไปหาทางกัน จะมีมาตรการจ้างงาน หรืออาชีพเสริมให้หรือไม่ กำลังคิดมาตรการเหล่านี้ ก็ต้องงบประมาณที่จะออกมาในปี นี้ เพื่อดำเนินโครงการเหล่านี้ได้ทันที

“ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเตรียมการรับมืออย่างใกล้ชิด ในการขุดบ่อน้ำบาดาล หาแหล่งน้ำสำรอง ตั้งจุดแจกจ่ายน้ำปะปา น้ำอุปโภค บริโภค ผมสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว โดยเฉพาะตำรวจ ทหาร ส่วนเรื่องของพื้นที่เกษตรกรก็ต้องไปดูว่าจะทำอย่างไร ก็ให้แนวทางในเรื่องของพลังงานไป ซึ่งมีแผนงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน ต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสม และประชาชนมีส่วนร่วม และปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเป็นพืชพลังงาน ที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ส่วนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่คงทำไม่ได้แล้ว เพราะเต็มแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือพีดีพีแล้ว ใครจะไปพูดว่าจะมีการตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ มันไม่มีแล้ว” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

“สิระ” ชัด“ปิยบุตร” ปั่นหัว ปชช.ให้ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง เชื่อไม่มีใครหลงเกมคนเห็นแก่ตัว

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่น่าพิศุขที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก ในลักษณะปลุกกระดมให้ประชาชนออกมาโค่นล้มรัฐบาลโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมว่าเป็นการดิ้นรนเอือมธุตท้ายของคนสิ้นหวังที่ยังยึดติดกับตำแหน่งแต่ไม่พร้อมรับผิดชอบต่อการกระทำผิดของตัวเอง โดยพยายามปั่นหัวประชาชนเหมือนจิ้งหรีดให้สับสน งงงวย ในข้อมูล ใช้อารมณ์ปลุกเร้าให้ลุกขึ้นมาเป็นกำแพงปกป้องตัวเอง หลังหัวหน้าพรรคทำพลาดหลายอย่าง ได้ตั้งแต่ปล่อยหุ้นสื่อไม่ทันจนสิ้นสภาพ ส.ส. ไปจนถึงคดีปล่อยกู้ 191 ล้านให้พรรคตัวเอง ซึ่งชัดทั้งกฎหมายพรรคการเมืองและชัดหลักการที่พรรคการเมืองต้องเป็นของประชาชนไม่ถูกใครคนใดคนหนึ่งครอบงำ สวนทางกับสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นพรรคของประชาชนแต่กลับเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองคันทหาของหัวหน้าพรรคและนายปิยบุตร เท่านั้น

“ปิยบุตร อ้างว่าผู้ครองอำนาจกำลังใช้พลังกำลังเอือมธุตท้ายเพื่อรักษาอำนาจ ผมมองมุมกลับว่าคุณปิยบุตรต่างหากที่กำลังใช้ความพยายามเอือมธุตท้ายหนีตายทางการเมืองด้วยการปลุกปั่นประชาชน ให้ออกมาปกป้องตัวเอง ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครหลงเข้าไปอยู่ในเกมคนที่เห็นแก่ตัวแบบนี้ น่าเสียดายว่าคุณปิยบุตรเคยเป็นอาจารย์สอนคนมาก่อน แต่วันนี้จะสอนตัวเองให้แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากส่วนรวมก็ยังไม่ได้น” นายสิระกล่าว

นายกฯ เสนอเปลี่ยน 7 วันอันตรายเป็น 7 วันแห่งความสุข ล้างน้ำสถิติข้อมูลไปวางแผนป้องกัน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ในที่ประชุม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้รายงานสถานการณ์น้ำ ซึ่งปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าปกติที่เคยเป็นมา และแหล่งน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการป้องกันภัยแล้งเร่งรัด โดยได้กำชับให้ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ ภายใต้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สนทช.)ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะเดียวกันนายกฯได้กำชับเพิ่มเติมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับสนทช.ด้วย นอกจากนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย รายงาน ครม.รับทราบถึงสถิติความสูญเสียอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะมีการนำเอาสถิติไปวิเคราะห์ เพื่อปรับแผน และมาตรการในการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนต่อไป

“นายกฯ อยากให้เปลี่ยนชื่อจาก 7 วันอันตรายเป็น 7 วันแห่งความสุข และได้สั่งการเพิ่มเติมให้มีการนำข้อมูลรายวัน รายงานเป็นช่วงเวลาว่าเกิดอุบัติเหตุช่วงใดบ้าง รถประเภทใด และสาเหตุมาจากอะไรให้ชัดเจน เพื่อจะได้วางแผนป้องกันได้ถูกต้อง” นางนฤมลกล่าว

มุมมอง**การขอคืนภาษี**

โรงแรมจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ในการรับสื่อสัญญาณดาวเทียมประเภทข่าวการ์ตูน ซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(3) ออกไปให้บริษัทต่างประเทศซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย มีหน้าที่ต้องหักภาษีตามมาตรา 70 หากผู้จ่ายได้หักภาษีเงินไปบริษัทต่างประเทศมีสิทธิขอคืนภาษีที่ถูกหักเงินไปได้ภายใน 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาการยื่นรายการ

(กค 0706/1309 ลว. 9 ก.พ. 2547)

กรณีนิติบุคคลยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 โดยแจ้งความประสงค์ขอคืนภาษีที่ชำระไว้เกินภายในกำหนดเวลา ผู้ขอคืนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินจำนวนที่เกินคืนจากกรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรมีหน้าที่ต้องพิจารณาคำร้องขอคืนภาษีเพื่อคืนภาษีให้ตามความประสงค์ของผู้ขอคืน แม้ภายหลังต่อมาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เพิ่มเติม โดยไม่ได้แสดงความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินก็ตาม แบบ ภ.ง.ด.50 ฉบับเพิ่มเติมย่อมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และไม่อาจถือได้ว่านิติบุคคลผู้ชำระภาษีไว้เกินสละสิทธิการขอคืนภาษีอากร เนื่องจากคำร้องขอคืนภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.50 นั้น ไม่มีข้อความที่แสดงว่ากรณีมีภาษีชำระไว้เกินหากไม่ลงลายมือชื่อในคำร้องถือว่าเป็นการสละสิทธิขอคืนเงินภาษีแต่อย่างใด ซึ่งถือเอาการแสดงเจตนาของผู้ขอคืนภาษีเป็นสำคัญ

(กค 0706(กม.02)/786 ลว. 7 ก.ย. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ**พื้นที่ลงประกาศ****พื้นที่ลงประกาศ****พื้นที่ลงประกาศ**

บริษัท วิช ซิลเท็ม จำกัด
4/696 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

4 มกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดนัดประชุม ในวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 32/539 ถนนประชาชื่น อูทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานอมนัดงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดรายงานการชำระบัญชี
วาระที่ 3 พิจารณาเสร็จการชำระบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบคุณยิ่ง อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดกรุณามอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย เกียรติพิริยะวงศ์)
ผู้ชำระบัญชี

ประกาศ
เลิก บริษัท วิช ซิลเท็ม จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท วิช ซิลเท็ม จำกัด ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัทนี้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ทั้งหลายของ บริษัทฯ นี้ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 10/34 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2563

นางสาวศิริอร ดิลกธนาผล

ผู้ชำระบัญชี

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็มเค้า ออโตบอดี้ จำกัด

ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 9 ซอยรามคำแหง 109 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 4 คน นับจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายนครินทร์ นามบำรุง เป็นประธานที่ประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีของบริษัท
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีของบริษัทโดยกำหนดให้เสร็จการชำระบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีของบริษัท
- พิจารณารายงานการชำระบัญชีของบัญชี
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การชำระบัญชีของบริษัท
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการชำระบัญชี ดังกล่าว
- พิจารณาเสร็จการชำระบัญชี ของบริษัท
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสร็จชำระบัญชี ของบริษัท เพื่อ ดำเนินการต่อไป
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เสร็จการชำระบัญชี ของบริษัท ต่อไป
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงลายมือชื่อ.....)
(นายนครินทร์ นามบำรุง)

รับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวอนงค์นาฏ ชื่นข้า)
กรรมการ



พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ